



วันที่ 17 พฤษภาคม 2554
ตรงกับวันวิสาขบูชา

รับน้องใหม่ มศว ปี 2554

คุณเข้มแน่นใจติดอาสาศา

ท่ามกลางบรรยากาศของการที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร ในวันนี้กำลังอยู่ในช่วงเวลาของการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์อย่างเร่งด่วน พร้อมกับบรรยากาศที่หนาแน่นของการสอบสัมภาษณ์นักเรียนจากการเปิดการรับสมัครสอบตรงเข้าคณะต่างๆ ทำให้ มศว ในวันนี้ดูมีบรรยากาศความสดชื่นและคึกคักในช่วงใกล้วันเปิดภาคเรียนในอีกไม่นานนี้

• ความเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง โดยเฉพาะสภาพภูมิทัศน์โดยรอบมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นในเร็วเท่าแดงวันนี้ นับเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งของมหาวิทยาลัย **student 2**



อธิการฯ มศว แนะ “ครูสภา”

จัดสอบขึ้นทะเบียนรับใบวิชาชีพครู ต้องมีความหลากหลาย



ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงกรณีของที่ประชุมครูสภาหารือกันเพื่อจัดสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยเลื่อนกำหนดเจ้าขึ้นจากเดิมที่กำหนดไว้ว่าจะเริ่มในปี 2557 ว่า ถ้ายังยืนยันว่าต้องสอบเพื่อให้รู้ว่าแต่ละสถาบันการศึกษาที่ทำการเรียนการสอนด้านศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ได้มาตรฐานหรือไม่นั้น ตนอยากเสนอว่าควรจะมีสองส่วนที่ผสมผสานกันในการประเมิน คือนอกจากจะดูผลจากการสอบ **student 2**



รีเทิร์น ออฟ โจหลุยส์

สู่สถานที่ใหม่-สู้ไปด้วยกัน

“ผมเคยบอกว่าเราจะเหนื่อยไปด้วยกัน และจะต่อสู้ไปด้วยกัน วันนี้มีโรงละครอโศกมนตรีนาฏยศาลา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไม่ได้หมายความว่าเราทำอะไรก็ได้” **student 3**



พิธีกลีโอดิมบิกระดับทวีปเอเชีย 54 ผู้แทนประเทศไทยคว้า 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง 3 เกียรติคุณประกาศ : นายราม ศิวาริ (ชวาลุค) หัวหน้าสาขาฟิสิกส์สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แสดงความยินดีกับผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชียครั้งที่ 12 ประจำปี 2554 ณ เมืองเตงฮาร์ฟ ประเทศอิสราเอล สามารถคว้า 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง 3 เกียรติคุณประกาศ โดย เหรียญเงินได้แก่ นายภคพล สุภณวิศิษฐ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ทรน. **student 2**



เสวนาพดงาน : นายเมตตา บันเทิงสุข รองปลัดกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเปิดงานเสวนาเอนาเอนา

เศรษฐกิจพลังงานเพื่อสังคมประจำปี “นโยบายพลังงานของประเทศไทยที่ยั่งยืน” จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และการเปิดเล่มแห่งประเทศไทย (ปสท.) โดยมีศาสตราจารย์ ดร.พรายทอ คู่มณีรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสของ ปสท.บรรยายในหัวข้อ “การกำหนดนโยบายและราคาพลังงานที่เหมาะสมต่อประเทศไทย” เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ณ โรงละครอโศกมนตรีนาฏยศาลา ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร

รับน้องใหม่ มศว คุมเข้มเน้นจิตอาสา

แน่นอนว่าภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ปรากฏสู่สายตาเหล่านักเรียนหลายร้อยคนรวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้เดินทางมาให้กำลังใจบุตรหลานในการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแห่งนี้ น่าจะย่อมก่อให้เกิดความประทับใจ ความชื่นชมยินดีว่า มศว ในวันที่ได้ปรับเปลี่ยนไปมากแล้วและเป็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะนำพาสถาบันการศึกษาแห่งนี้ให้เจริญรุดหน้าเทียบเท่ากับอายุและชื่อเสียงที่ยาวนานเกินครึ่งศตวรรษในปีที่ 62 อย่างปีที่ 63 ของ มศว

คงไม่ต้องกล่าววามหาวิทยาลัยมีความยินดีมากเพียงไหนที่ได้เห็นภาพของนักเรียนทั้งชายและหญิงจากทั่วทุกสารทิศทั้งในเขตกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัด ได้มอบความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นและความศรัทธาต่อมหาวิทยาลัย แม้บางคนอาจจะมีเพียงวันเว้นวันเดียวที่ได้เหยียบย่างก้าวเข้ามาในมหาวิทยาลัยและอาจจากไปจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม และได้เห็นภาพนิสิตรุ่นที่จากหลายคณะต่างมารวมตัวกันชูป้ายแสดงยินดีต้อนรับน้องใหม่ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส ภาพแบบนี้ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองยิ้มและมีความสุข เป็นความเกื้อกูลกันที่ไม่ต้องร้องหาหรือซื้อหาจากที่ไหนๆ และหวังได้ว่าเมื่อถึงวันรับน้องใหม่ในช่วงฤดูกลางของการเปิดเรียนบรรยากาศการรับน้องของ มศว ก็คงเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นส่งอารมณ์ดีศรี คักดีสิทธิ์และมีพลังรากฐานของการปลูกฝังจิตสำนึก

ในคุณธรรม จริยธรรมความเป็นคนดีควบคู่ไปกับความเป็นคนเก่ง

ไม่เพียงแต่ครูอาจารย์เท่านั้นที่ต้องรับภาระคุมเข้มมาตรการการรับน้องใหม่ เพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดคิดหรือเหตุการณ์อันอาจนำไปสู่ความเศร้าสะเทือนใจต่างๆ นานาได้ แม้ว่าจะไม่ปรารถนาให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะในมหาวิทยาลัยใดก็ตาม มิใช่ "วุ่นวายแล้วล้อมคอก" ต่อกรณีนี้ ศ.ดร. วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดี มศว ได้เคยกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตใหม่เมื่อปี 2552 ว่า "การก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยของนิสิตทุกคนถือว่าการเดินก้าวเข้าสู่บ้านหลังใหม่ บ้านหลังนี้มีวัฒนธรรม มีความรัก ความหวังดีและความมุ่งมั่นที่มีต่อนิสิตใหม่ทุกคน จึงอยากให้นิสิตใหม่ปรับเปลี่ยนตัวเองจากชีวิตนักเรียนมาเป็นนิสิต และไม่ยากคิดแต่เรื่องของวิชาชีพ เรียนแล้วต้องเข้าสู่อาชีพเพียงอย่างเดียว แต่สิ่งที่เราต้องคิดให้มากก็คือต้องมีคุณธรรมนำวิชาชีพ ขอฝากถึงนิสิตใหม่ทุกคน ให้ปฏิบัติตัว 5 ข้อดังนี้ 1.ต้องปรับตัวเองให้เร็ว พัฒนาวุฒิภาวะและรู้จักรับผิดชอบตัวเองทั้งการเรียนและการทำกิจกรรม 2.ขอให้นิสิตใหม่เป็นกัลยาณมิตรกับทุกคน มีเพื่อนให้กว้างและรู้จักกันทุกคน จะได้เป็นฐานชีวิตในวันข้างหน้าได้ 3.อยากให้เรียนรู้อันค้นคว้า เ้าร่องสมุดให้เป็นนิสัย 4.ขอให้นิสิตใช้ชีวิตการอยู่หอพักให้คุ้มค่า ให้มีความสุข สนุก ให้สมกับวัยของตัวเอง และเลือกทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ที่มีคุณค่ากับชีวิต อาทิ การฟังดนตรี เลือกอ่านหนังสือ และมีรสนิยมในการใช้ชีวิต 5.ขอให้นิสิตอยู่กับตัวเองอย่างมีความสุข ขณะเดียวกันก็สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นและทำให้คนอื่น

มีความสุข ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างมีความสุข ทั้งนี้สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติเองก็เป็นสุขที่ได้อยู่ร่วมกับเรา จงใช้ชีวิตโดยไม่เบียดเบียนคนอื่น"

ต่อกรณีการรับน้องใหม่ในปี 2554 นี้ ด้านอาจารย์กัมปนาท บริบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงกิจกรรมรับน้องของคณะศึกษาศาสตร์ มศว ว่า กิจกรรมรับน้องใหม่เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็น ช่วยเรื่องการปรับตัว สร้างความรู้ ความเข้าใจจากนักเรียนสู่การเป็นนิสิตอย่างเต็มตัว รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งไปสู่การพัฒนาประสบการณ์ รูปแบบความคิด และกระบวนการเรียนรู้ที่จัดขึ้นอย่างสอดคล้องการเรียนกับการทำกิจกรรม

โดยที่ปีแรกในรั้วมหาวิทยาลัยถือเป็นปีที่สำคัญที่สุดในการวางรากฐานความคิดต่อไปในอนาคต คณะศึกษาศาสตร์มีนโยบายให้จัดกิจกรรมรับน้อง โดยต้องเขียนโครงการรายละเอียด และต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์อย่างเป็นทางการ เพื่อคณะจะได้ติดตามดูแลได้อย่างทั่วถึง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมควบคุมชัดเจน และคณะยังจัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อให้นิสิตใหม่เข้าใจหลักสูตรและวิธีการเรียน

ด้าน ทพ.ณัฐธ แก้วสุทธา รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว เปิดเผยว่า คณะทันตแพทยศาสตร์มีการเรียนที่หนักเพราะเป็นศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การรับน้องจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงเรื่องสุขภาพของน้องนิสิตใหม่ ซึ่ง

จะไม่มียุบายให้มีการรับน้องตึกๆ ตึ้นๆ กิจกรรมส่วนใหญ่จะเน้นการเตรียมความพร้อมในการเรียน ซึ่งนิสิตปี 1 ต้องเรียนที่ มศว องค์กรกีฬา กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง ซึ่งเพลงส่วนใหญ่เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยและเพลงประจำคณะ การเปิดโลกกิจกรรม ก็เน้นจิตอาสา เนื่องจากการเรียนทันตแพทย์นั้นถือเป็นบุคลากรทางวิชาชีพที่ต้องเสียสละเพื่อผู้อื่น การส่งเสริมปลูกฝังให้นิสิตใหม่มีจิตอาสาจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก โดยกิจกรรมต่างๆ จะจัดร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและสโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ "นอกจากนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ยังรับนิสิตใหม่ด้วยการแนะนำหลักสูตร ตลอดถึงแนะนำวิธีการเรียนและการปรับตัวเองจากการเป็นนักเรียนมาเป็นนิสิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเรียนในคณะทันตแพทยศาสตร์ไม่ว่าจะเรียนในมหาวิทยาลัยใด นิสิตต้องขยันและตั้งใจเรียน การจัดกิจกรรมในเวลาว่างเหมือนคณะอื่น ๆ คงจะไม่มี"

ไม่เพียงแต่ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเท่านั้นที่จะเปลี่ยนไป ทว่าความเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่า สิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีจริงออกมาทางความคิดทางสติปัญญา นั้นก็เป็นความคาดหวังของพวกเราชาว มศว ทุกคนที่ขอฝากไว้กับคนรุ่นใหม่ เลือดใหม่ของ มศว ที่กำลังจะได้ชื่อว่าเป็น นิสิต มศว เป็นดั่งดาวดวงที่เจิดจรัสแสงมากอีกดาวดวงหนึ่ง

อธิการฯ มศว แนะนำ "ครูสภา" จัดสอบขึ้นทะเบียนรับใบวิชาชีพครู ต้องมีความหลากหลาย

ควรจะได้จากผลการเรียน ผลการทำกิจกรรมในขณะเรียน และมีการสอบสัมภาษณ์ด้วย นอกจากนี้ต้องมีการสร้างใบประเมินจากสถาบันอื่นๆ และจากคณะบุคคลต่างๆ ที่ได้คลุกคลีกับผู้เรียน เพื่อจะได้เห็นถึงปฏิบัติการในขณะที่ผู้เรียนได้เรียนและได้ไปศึกษา อธิการ มศว กล่าวว่า ที่สำคัญคือสอบที่จัดให้ผู้สอบรับใบอนุญาตต้องทำอย่างประณีต และควรจะเป็นข้อสอบที่มีทั้ง

ปรานีและอัคนี ใช้วิธีผสมผสานในการจัดสอบอย่าคิดเพียงแค่สอบโดยใช้ข้อสอบปรานีเพียงอย่างเดียว มิฉะนั้นแล้วก็จะได้ผู้สอบตามที่เหมือนทหารเกณฑ์ ไม่เกิดประโยชน์ต่อสังคมการศึกษาของประเทศไทย จะได้คนที่สอบผ่านเพื่อรับใบอนุญาตที่ไปท่องตำรามาสอบ ครูสภาควรจะยอมเหนื่อยเพิ่มขึ้นโดยหันมาวัดคนด้วยการสอบให้รอบด้านมากขึ้นก่อนจะรับใบอนุญาต

"สังคมไทยเป็นสังคมที่สอบกันมากมายเหลือเกิน และเราก็ไม่เคยรู้เลยว่าข้อสอบที่ใช้สอบในการตัดสินใจคนนั้นได้มาตรฐานแค่ไหน คนตรวจ คนออกข้อสอบ

ได้มาตรฐานหรือไม่ ข้อสอบที่ออกนั้นวัดอะไรผู้สอบบ้าง กระบวนการประเมินคนของสังคมไทย โดยเฉพาะสังคมผู้เรียนครูและต้องจบออกไปเป็นครูนั้นควรจะวัดถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง มีจิตวิญญาณในความเป็นครู มากกว่าจะวัดเพียงแค่ว่าความรู้ ทุกวันนี้เราต้องการให้วิชาชีพนั้นยังเป็นระบบสังคมอุปถัมภ์ที่เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ทำได้ไม่เต็มที่เพราะต้องเอื้อสังคมอุปถัมภ์" ศ.ดร.วิรุณ กล่าว

ฟิลิสส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย

นายอึ้งกิม ริก อำนวยการกีฬา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เหนือเขตทองแดง นายจิรัฐ จีระวิจิตรชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม. นายภัทธรวิธรสวรรค์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม เกียรติคุณประกาศ นายปภท อวิลี นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์รักษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม. และนายอศนัย ชนิกฤตพันธ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กทม. โดยนายภคพลคุณนิริติชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม. ยังได้รับรางวัลพิเศษ Most creative solution ซึ่งเป็นรางวัลที่ให้การยอมรับปฏิบัติรางวัลเดียวเนื่องจากเป็นนักเรียนเพียงคนเดียวของการแข่งขันที่คิดวิธีวัดความดันทานของวงแหวนด้วยการชั่งน้ำหนัก ณ สนามกีฬาสุวรรณภูมิ เมื่อเร็วๆ นี้

▪ คีต - คมวาทกรรม ✍️ วัชรุน ตังเจริญ



มศว ประสานมิตร จะเป็น Pink Campus โดยมีต้นชมพูพันธุ์ทิพย์เป็นหลัก มศว องครักษ์ จะเป็น Yellow Campus โดยมีต้นราชพฤกษ์ ต้นไม้และดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยเป็นหลัก

ได้ยินคนงานเขาแซวกันว่า...เหลืองานไว้ให้ผู้บริหารชุดต่อไปบ้าง...สวัสดิ์

รีเทิร์น ออฟ โจหลุยส์ สู่อุทยานที่ใหม่-สู่ไปด้วยกัน



หลังจากนาฏยศาสตร์ รุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) ท่องหาวิกิไปกว่า 36 สัปดาห์ โรงละครโคกมนตรีนาฏยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ น้อมรับศิลปะการแสดงนี้ ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงรุ่นละครเล็ก มทรสพ ไทยเก่าแก่กว่า 100 ปี กลับมาโลดแล่นอีกครั้งอย่างเต็มรูปแบบ

คณะโจหลุยส์แจ้งข่าวดีนี้พร้อมกับการจัดแถลงรายละเอียดโครงการ "นาฏยศาสตร์เพาะต้นกล้างานศิลป์ไทย" โดยทายาทยังเขียวสด รุ่นที่ 3 นายพิสุทธิ์ และ นายสุรินทร์ ยังเขียวสด ผู้บริหารคณะนาฏยศาสตร์รุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) ศ.ดร.วิฑูร ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วยตัวแทนจากผู้สนับสนุน ได้แก่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ภายในงานจัดแสดงการประดิษฐ์หัวโขนการประดิษฐ์ชุดหุ่นนิทรรศการโชว์หุ่น เพื่อให้เห็นถึงความวิจิตรของฝีมือคนไทย และเพื่อให้หายคิดถึงได้เปิดงานด้วยการแสดงชุดโจหลุยส์ชุดหน้าม้า เรียกความสนุกและเสียงหัวเราะให้กับสื่อมวลชนและผู้ร่วมงานกันอย่างคึกคัก

นายสุรินทร์ ทายาทยังเขียวสด ผู้ทำหน้าที่ดูแลด้านการแสดงของรุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) กล่าวไว้ว่า หลังจากทราบข่าวว่าจะไม่ได้แสดงที่โรงละครในสวนลุมไนท์คลับฯ ได้พยายามหาโรงละคร แต่ไม่ได้ จึงกลับไปอยู่ที่บ้านจังหวัดนนทบุรี พร้อมกับรับจ้างแสดงในงานทั่วไป และงานต่างๆ ที่อยากให้มีศิลปะอย่างนี้ไปแสดง

โจหลุยส์จึงไม่ได้หายไป แต่เปลี่ยนรูปแบบของการดำเนินงาน จาก โรงละครไปโชว์ต่างๆ ทั้งต่างจังหวัด และเล่นเผยแพร่วัฒนธรรม โดยแต่ละงานจะมีการสร้างคอนเซ็ปต์ให้เข้ากับงาน ทั้งงานวันพระ และโครงการต่างๆ

การทำงานมีการปรับเปลี่ยนขึ้นมาใหม่ ตัดต่อใหม่ให้เข้ากับเนื้อหา งานทุกอย่างของงานจะผูกกันขึ้น เพราะเราต้องทำเพลงใหม่ ต้องพากย์ใหม่

▪ นวัตกรรมและจุดเปลี่ยน มศว ✍️ สุวิเสถ์

มศว องครักษ์ และบริษัท ทำนาศิริชะกระบือ จำกัด

ในสมัยที่ศาสตราจารย์ ดร.สุจิต เหล่าสุนทร ดำรงตำแหน่งอธิการบดี หลังจากที่ท่านนำการต่อสู้เพื่อพัฒนาวิทยาลัยวิชาการศึกษา เป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2517) ทราบว่าท่านพยายามขอที่ดินสามพันกว่าไร่ บริเวณอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิสัยทัศน์และความพยายามของท่านและทีมผู้บริหาร ไม่ประสบผลสำเร็จ แต่ท้ายที่สุดแล้วในสมัยของท่านก็ได้รับมอบที่ดิน 947 ไร่เศษ ที่ มศว องครักษ์ จังหวัดนครนายก บริษัท ทำนาศิริชะกระบือ จำกัด เป็นผู้มอบให้

ท่านนายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เกษม สุวรรณกุล ได้กล่าวถึงคุณูปการของ บริษัท ทำนาศิริชะกระบือ จำกัด และ อธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สุจิต เหล่าสุนทร ที่มีต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในเรื่องดังกล่าวหลายต่อหลายครั้ง

อธิการบดีพยายามสืบค้นเรื่องนี้ ทราบข้อมูลว่า บริษัท ทำนาศิริชะกระบือ จำกัด เป็นบริษัทที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ยุคสยามใหม่ ที่ระบบสังคมปรับเปลี่ยนเรียนรู้จากกระแสตะวันตก

บริษัท ทำนาศิริชะกระบือ จำกัด มีที่ดินมากมายที่จังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายกที่ดินมีปัญหา ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ทำนาไม่ได้ผล จึงได้รับการ "ยก" ภาษีให้ ไม่ต้องเสียภาษีที่ดิน ชื่อ "จังหวัดนครนายก" จึงเกิดขึ้นด้วยประการฉะนี้ บริษัท ทำนาศิริชะกระบือ จำกัด ได้กรุณาขอที่ดิน 947 ไร่เศษดังกล่าว ให้กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา แล้วศาสตราจารย์ ดร.สุจิต เหล่าสุนทร ก็เริ่มคิดการขยายพื้นที่อันจำกัดบริเวณซอยประสานมิตร กทม.ไปสู่พื้นที่ใหม่

จากหนังสือรับรองที่ สจ.4008760 สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 มีข้อมูลที่สำคัญมากดังนี้

บริษัท ทำนาศิริชะกระบือ จำกัด จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2463 ทะเบียนเลขที่ 0105463000025 (เดิมเลขที่ 54) กรรมการบริษัทมี 1 คน คือ บาทหลวงมีชัย กิจบุญชู ทุนจดทะเบียน 40,000.00 บาท สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 51 ตรอกโอยเรียนเต็ล ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ "ของเรา" ได้มีการวางแผนและพัฒนาสืบเนื่องมา ทราบว่าทีมผู้บริหารและคณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางเขน ได้เป็นกำลังสำคัญในเรื่องนี้ สมัยท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธร ได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้มาก มาเกิดมรรคเกิดผล หน่วยงานและคณะต่างๆพัฒนาที่ มศว องครักษ์ ช่วงพุทธศักราช 2539 สมัยท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติ เมืองนาโพธิ์

สมัยท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสมณฑา พรหมบุญ ก็พัฒนาไปอีกก้าวหนึ่ง เมื่อผู้บริหารชุดปัจจุบัน (2546-2554) รับงานในวาระแรก มศว องครักษ์ ยังแห้งแล้งมาก ทุกอย่างยังไม่เป็นระบบระเบียบระบบหอพักนิสิตเพิ่งเริ่มต้น คณะที่ลงหลักปักฐานอยู่ที่นั่น ก็เป็นช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นคณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์

ช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมา คณะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์กีฬา มศว หอพักนิสิตและบุคลากร มีความเข้มแข็งขึ้นมาก พระพุทธภควาวิจิตรสง่างามอยู่ในหอพระ มีพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย ณ "เรือนไทยหมู่ ๘ ทูลกระหม่อมแก้ว" มีพลานามัยสำหรับบริการ

มหาวิทยาลัยได้ขอที่ดิน สปก.เพิ่มมาอีก 205 ไร่ การก่อสร้างสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา (โรงเรียนสาธิตที่สง่างามที่สุดในประเทศไทย) เสร็จแล้วปลายปี 2553 การก่อสร้างอาคาร 3 คณะ คณะพลศึกษา คณะเทคโนโลยี และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร และคณะธรรมนิเทศศาสตร์แล้วเสร็จปี 2555 การก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ บนพื้นที่ 60 ไร่ กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยได้ย้ายพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและปริญญาบัตรที่มีความหมายและมีความสง่างามยิ่งไปที่ มศว องครักษ์ ตั้งแต่พุทธศักราช 2546

ต้นไม้ที่ระดมปลูกมากมายกำลังเริ่มเขียวชอุ่มปลูกต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย "ต้นราชพฤกษ์" และต้นไม้ดอกไม้เหลืองชนิดอื่นๆไว้ด้วย ฤดูร้อนในอนาคต ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคุณหรือต้นลมแล้ง) และไม้ดอกไม้เหลืองอื่นๆจะผลิดอกสีเหลืองสดพริ้วไปทั่วพื้นที่ นั่นคือวิสัยทัศน์ "Yellow Campus" ที่ใครใครก็จะแวะเวียนเข้ามาชอถ่ายภาพพื้นที่ที่เหลืออร่ามสวยงาม

เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งใดได้ได้เพียงชั่วข้ามคืน เราต้องมีวิสัยทัศน์ กัดคิด เอาจริงไม่ลดละ แล้วเราจะเห็นจินตนาการที่เป็นรูปธรรมในภายหลัง...สิ่งที่เห็นวันนี้คือสิ่งที่เริ่มต้น

เมื่อวันวาน สิ่งเริ่มต้นแต่วันนี้ย่อมจะเห็นผลในวันพรุ่งนี้ อย่าเพียงสร้างงานด้วยปาก...สวัสดิ์

ริเทิร์น ออฟ โจหลุยส์ สู่อุทยานที่ใหม่-สู่ไปด้วยกัน

เพื่อให้เข้ากับชีวิตจริงของคนในปัจจุบัน หลังจากการปรับตัวถือว่าดี คนจัดงานมองว่า โจหลุยส์มีความสามารถอยู่แล้วที่จะทำ ให้ได้ซึ่งไม่ได้จิกออกจากวัฒนธรรมไทย แต่ทำอย่างไรให้อยู่ในนิมของงาน ด้วย เวลาสั้นๆ ตั้งแต่ 10-20 นาที

“ที่ผ่านมาเราทำงานกันหนัก ยอมรับ ว่าสภาพจิตใจก็อ่อนล้า ต้องสูดคิดปมทั้ง 60 ชีวิตที่ยังอยู่ และพร้อมที่จะก้าวสู่ปลสรวิชัย พร้อมเรา เราเองในฐานะเป็นผู้นำต้องเหนื่อย ต้องทำอย่างไรให้เขาเชื่อมั่น อย่างที่เขา ไว้วางใจเรา ทุกคนก็จะเหนื่อยเหมือนผม เหนื่อย ผมเคยบอกว่าจะเหนื่อยไปด้วยกัน และจะต่อสู้ไปด้วยกันวันนี้มีโรงละคร อโศกมนตรีนาฏยศาลา มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ไม่ได้หมายความว่าเรา ทำอะไรก็ได้ ที่นี่เป็นโรงละครที่เข้าสู่หลัก การเรียนการสอน เป็นการเผยแพร่ให้กับ โรงเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันทั่วไป ให้เห็นถึงความเป็นรากเหง้าของวัฒนธรรม ไทย ที่ โจหลุยส์ยังอนุรักษ์ไว้อยู่ แต่ในอนาคต จะมีเวทีหนึ่งที่มีรูปแบบการบันเทิงแบบ เดิมตัว คงใช้เวลา 2-3 ปี” ทายาทของเขียว สดกกล่าว

“โจหลุยส์อยู่ได้ด้วยความร่วมมือ เรามีแก่นที่ดี เราตกแต่งให้กับคนรุ่นใหม่ได้ เข้ามาอย่างง่าย ๆ ดูง่ายและสนุก ซึ่งเป็น สิ่งที่โจหลุยส์ปรับตัวมาตลอด นำในเรื่อง ของการเรีฟ เพลงเก่า หรืออะไรที่ตกเข้า มาสอดแทรก เพื่อให้เข้าใจเรื่องได้ง่ายขึ้น ศิลปะไม่ได้เข้าถึงยาก ต้องปรับให้เข้ากับ ยุคสมัย ต้องให้คนไทยได้เข้าใจศิลปะมากขึ้น ปัจจุบันโลกมันเปลี่ยนไป คนดูเปลี่ยนไป ฉะนั้นเราจะต้องไม่ยึดเกาะตายตาเดียว แต่เราก็ยังไม่ทิ้งรากเหง้าและแก่นของเรา ด้วย” นายพิสูตรกล่าว

“หอศิลป์อโศกมนตรีนาฏยศาลา” พื้นที่สำหรับจัดแสดงหุ่นเรื่องราวประวัติศาสตร์ ความเป็นมา และผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็ก โดย นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์)

“การเรียนการสอนในระดับบัณฑิต ศึกษา” โดยนำองค์ความรู้ทางศิลปะหลากหลายแขนงในการแสดงหุ่นละครเล็กมา กลั่นกรองลงในวิชาเลือกเสรี ภูมิปัญญาไทย ในศิลปะการแสดง ภาควิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ เริ่มตั้งแต่ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2554

และ “ศูนย์การเรียนรู้ฐานนาฏยศาลา หุ่น ละครเล็ก (โจหลุยส์)” แหล่งรวบรวมข้อมูล ความรู้ ประวัติ และเรื่องราวเกี่ยวกับการ แสดงหุ่นละครเล็ก มรดกของแผ่นดิน ทั้งใน รูปแบบวีดิทัศน์ รูปภาพ หนังสือ บันทึก บทความ และบทวิจัย รวมถึงวิทยานิพนธ์ ทายาทโจหลุยส์บอกไว้ล่วงหน้าว่า ไซร์ ของหุ่นละครเล็กเต็มรูปแบบเตรียมจะเปิด ให้กับประชาชนทั่วไปได้ร่วมชม เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชน พพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ ที่โรงละครอโศกมนตรีนาฏยศาลา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และจัดต่อ เนื่องไปทุกๆ วันเสาร์

ความลึกคักของหุ่นละครเล็กคณะนี้ รออยู่ข้างหน้า

(อ้างอิงจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554)

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา ครบ 100 ปี ชาตกาล หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ และ 111 ปี ชาตกาล ปรีดี พนมยงค์ มีหลายหน่วยงานจัดกิจกรรม นำชีวิตและผลงานของสองปูชนีย บุคคลมาเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์ เพื่อตามรอยที่ท่านเคยปฏิบัติ นำทางเอาไว้

ไปรษณีย์ไทยเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ ตระหนักในวาระสำคัญนี้ ได้จัดสร้างตรา ไปรษณียากรที่ระลึก 100 ปี ชาตกาล หลวงพ่อ ปัญญา นันทภิกขุ พระสงฆ์ผู้ปฏิรูปแนวทางการเผยแผ่พุทธศาสนาของไทยด้วย ปาฐกถารธรรมแบบปากเปล่าต่อสาธารณชน และชุด 111 ปี ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ หนึ่งในผู้นำการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ผู้นำขบวนการเสรีไทยต่อด้านกองทัพ ญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเริ่ม จำหน่ายพร้อมกันในวันที่ 11 พฤษภาคม ที่ผ่านมามีคนไทยได้ชิมชิบสอง ปูชนียบุคคลผ่านแสตมป์สวยงาม อันจะนำไปสู่การเจริญสติปัญญาด้วย

ในพิธีเปิดตัวแสตมป์ที่ระลึกทั้งสองชุด ณ อาคารพิพิธภัณฑิ์ไปรษณียากรสามเสนใน อนุสรณ์ จิตต์มิตรภาพ กรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่ วันที่ 11 พฤษภาคม ย้อนไปในอดีตเป็นวันถือกำเนิด ปูชนียบุคคลผู้ทรงคุณค่าต่อสังคมไทยสอง ท่าน หลวงพ่อปัญญา 11 พฤษภาคม 2454 และนายปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2443 ทั้งสองท่านสร้างคุณูปการใหญ่หลวง ไปรษณีย์ ไทยขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งรำลึกผลงานและ คุณงามความดีที่ท่านฝากไว้แก่บ้านเมืองผ่านการ สร้างตราไปรษณียากรที่ระลึก ถือเป็น การจารึกสิ่งสำคัญบนดวงตราไปรษณีย์ หากกล่าวถึงหลวงพ่อบุญญา เปรียบเสมือน โคมไฟส่องปัญญาให้สังคมไทย ขณะที่นายปรีดี อดีตศรีบูรุษ ท่านเป็นผู้นำเปลี่ยนแปลงการ ปกครองของไทย และในวันที่ 27 พฤษภาคม นี้จะครบ 105 ปี ชาตกาล ท่านพุทธทาสภิกขุ ซึ่งไปรษณีย์ไทยได้จัดสร้างแสตมป์ที่ระลึก จำหน่ายไปแล้ว ในวาระสำคัญยิ่งนี้ นอก



จากเปิดตัวแสตมป์ยังมีกิจกรรมเสวนา “รำลึกสามคนดีศรีสยาม ตามหาคำตอบ... อนาคตประเทศไทย” รวมไปถึงจัดนิทรรศการ ชีวิตและผลงานของทั้งสามบุคคลของ แผ่นดิน ณ อาคารพิพิธภัณฑิ์ไปรษณียากร สามเสนใน เปิดให้ประชาชนเข้าชมจนถึง สิ้นเดือนพฤษภาคมนี้

ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ ประธานมูลนิธิ ปรีดีพนมยงค์ กล่าวว่ แสตมป์ที่ระลึกทั้งสองชุดนี้มีคุณค่าและมีผู้สนใจเก็บสะสม จำนวนมาก เนื่องจากท่านเป็นปูชนียบุคคล ที่มีคุณูปการต่อประเทศไทยก่อนหน้าดี พระพรหมมิ่งคลาจารย์ หรือหลวงพ่อบุญญา นันทภิกขุ นอกจากเป็นพระที่มีจริยวัตร งดงามน่ายกย่อง ยังริเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบ การเผยแผ่ธรรมะจากเดิมที่ยู่ยาก ต้องขึ้น เทคนิบนธรรมาสัน เป็นการปาฐกถารธรรม แบบใหม่ ทั้งยังทำให้หลักธรรมคำสอนเป็น เรื่องง่ายแก่การเข้าใจ เพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกซาบ ซึ้งในศาสนา มุ่งเน้นแก่นธรรมเป็นสาระ สำคัญ ไม่ใช่พิธีกรรม ด้านท่านปรีดีสร้าง ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ไทย ผลงานที่เด่นชัดเป็นผู้นำฝ่ายพลเรือน ในการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบ สมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็น ระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์ทรง เป็นประมุข ซึ่งยึดปฏิบัติในประเทศทุกวันนี้ ถือเป็น การเปลี่ยนโฉมหน้าการปกครอง บ้านเรา และขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ มีบทบาทสำคัญ แก่โซสนธิสัญญาที่ไทยเสียเปรียบต่างประเทศ ทำให้ไทยมีเสรีภาพสมบูรณ์



ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และคณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประกอบพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ ศ.ม.ส. ปิ่น มาลากุล ในโอกาส 62 ปี วัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ณ อนุสาวรีย์ ศ.ม.ส.ปิ่น มาลากุล มศว ประสานมิตร



รศ.ดร.เรณู สุธารมภ์ คณบดีสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มศว เป็น ประธานเปิดการประชุมวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ.2554 ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกจาก 7 สถาบัน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ณ มศว ประสานมิตร



ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วางพวงมาลาเพื่อรำลึกคุณูปการต่ออนุสาวรีย์ ศ. ม.ส. ปิ่น มาลากุล ในโอกาส 62 ปี วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ณ อนุสาวรีย์ ศ.ม.ส.ปิ่น มาลากุล มศว ประสานมิตร



สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 8 ใ้แก่นัก นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มศว ระหว่าง 26 เมษายน 2554 ถึง 12 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์

ปฏิทิน กิจกรรมข่าว มศว

ทั่วไป/เสนา

ขอเชิญปฏิบัติธรรมเพื่อลดความโลภ ความโกรธ ความหลง

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญปฏิบัติ ธรรมเพื่อลดความโลภ ความโกรธ ความหลง ในโครงการ “เพ็ญจิตสำนึกสาธารณะ” ระหว่าง วันที่ 1 - 8 มิถุนายน 2554 ณ วัดป่าเจริญราช ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี โทร. 084-924-8555

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (รุ่นที่ 2)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะจัดการ ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2554 (รุ่นที่ 2) ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ จ.นครนายก

สัมมนา “ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015”

กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง “ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015” ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2554 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องกิ่งกัญญา ชั้น 5 โรงแรมไฟว์วีงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพมหานคร โทร.0-2649-5673

ขอเชิญรับชม รายการข่าวโทรทัศน์ SWU CHANNEL

ชมในศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ไม่คิดค่าบริการในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ ภายใน มศว ผ่านสื่อโทรทัศน์ SWU Channel และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้แก่ SWU Weekly (หนังสือพิมพ์ข่าวรายสัปดาห์) มศว บล็อกเล่าข่าว (วารสารรายเดือน) มศว ชูชน (วารสารราย 3 เดือน) มศว โลโก้ (วารสารราย 3 เดือน) และนิตยสารศึกษานวัตกรรม สังกัดประชาสัมพันธ์ได้ที่ pe.wswnews@gmail.com

จัดทำโดย ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 5666 หรือ 0-2259-7166